



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 18 กันยายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. มันสำปะหลังวุบ2ล้านตันขาดทุน2ปีชาวไร่เลิกปลูก	ประชาชาติธุรกิจ
2. เข้า ครม.สัญจรอยุธยา! เสนอแผนสร้างคลอง "บางบาล-บางไทร"	ไทยรัฐ
3. MOUเชื่อมโยงสินค้าเกษตรGAP เกษตรฯจับมือ5หน่วยงานหนน..	สยามรัฐ
4. กรมการข้าวเร่งยกระดับข้าวไทยเลี้ยงขยายนาแปลงใหญ่ 20 ล้านไร่	สยามรัฐ
5. คอลัมน์ เคียงข้าว: ลงพื้นที่เข้าไปนิดส์	กรุงเทพธุรกิจ
6. คลอดค่าเช่าราคาที่ดินสปก. เสนอ'บีกฉัตร' 20ก.ย.นี้	โพสต์ทูเดย์
7. 'มท.'สั่งหาที่กักเก็บน้ำแฉะใช้โมเดล'อยุธยา'โคราช'เชื่อมพร้อมรับ	มติชน
8. คอลัมน์ เกษตรบูรณาการ: เลือкм้งงานชุดใหญ่ วัดใจเหือกสุดท้าย	แนวหน้า
9. รวมพลด้าน3สารวัตถุอันตรรายสนองนโยบาย'เกษตรอินทรีย์'	คมชัดลึก
10. โพสต์ทูเดย์: สัญจรจริงจัง	โพสต์ทูเดย์
11. อสค.ปั้น'สมาร์ทเอเยนต์'เสริมแกร่งธุรกิจ	กรุงเทพธุรกิจ
12. คอลัมน์ ทำเองได้หายจน: เยี่ยมยุวเกษตรกรไทยในญี่ปุ่น	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อ : มั่นสำปะหลังวบ2ล้านตันขาดทุน2ปีชาวไร่เลิกปลูก

วัน จันทร์ที่ 18 กันยายน 2560

ฉบับที่ : 4976 หน้า : 6 (ซ้าย)



**วัตถุดิบลด** - 4 สมาคมมันสำปะหลัง ได้สำรวจภาวะผลผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ปี 2560/2561 ระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2560 ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 50 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า ผลผลิตปีนี้ลดลงจาก 30.9 เหลือ 28.5 ล้านตัน

# มันสำปะหลังวบ2ล้านตัน ขาดทุน2ปีชาวไร่เลิกปลูก

**4 สมาคมมันฯ เผยผลสำรวจไร่มันปี'60/61 ลดลง เกือบ 1 ล้านไร่ ผลผลิตวบ 2 ล้านตัน หลังชาวไร่ขาดทุนยับ 2 ปีต่อเนื่อง หันปลูกอ้อย-ข้าวโพดแทน** ล่าสุดราคาหัวมันสดยังต่ำกว่าราคาที่ 3 สมาคมตกลงร่วมกันรับซื้อ กก.ละ 1.95 บ.

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามันสำปะหลัง 4 สมาคม (สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย) ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมส่งเสริมการเกษตร และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ได้สำรวจภาวะผลผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ปี 2560/2561 ระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2560 ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 50 จังหวัดทั่วประเทศ พบ

ว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.073 ล้านไร่ ลดลง 9.39% จากปีก่อนที่มีพื้นที่ 8.910 ล้านไร่ และมีผลผลิตโดยรวม 28.565 ล้านตัน ลดลง 7.66% จากปีก่อนที่มีผลผลิต 30.935 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น จาก 3.472 ตันต่อไร่ เป็น 3.538 ตันต่อไร่

ทั้งนี้ จากข้อมูลเปรียบเทียบพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ พบว่าปรับลดลงทุกภูมิภาค เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่เก็บเกี่ยว 4.345 ล้านไร่ ลดลง 10.30% จากปีก่อนที่ 4.845 ล้านไร่ โดยจังหวัดสำคัญ ๆ ลดลงหมด เช่น นครราชสีมา ชัยภูมิ อุบลราชธานี เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ เป็นต้น

ส่วนพื้นที่ภาคกลาง 1.942 ล้านไร่ ลดลง 9.89% จากปีก่อนที่ 7.38 ล้านไร่ ส่วนภาคเหนือ มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 1.785 ล้านไร่ ลดลง 6.48% จากปีก่อนที่ 1.908 ล้านไร่

"ราคาหัวมันสำปะหลังใน 2 ฤดูกาล

ที่ผ่านมาตกต่ำลงมาก เกษตรกรขาดทุน และขาดเงินทุนหมุนเวียน จึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทน ทั้งในปีที่ผ่านมามีปัญหาทุกภัยในบางพื้นที่ในจ.สกลนคร และกาฬสินธุ์ ดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวย ฝนตกชุกจึงส่งผลกระทบต่อผลผลิต ทำให้หัวมันฯ เติบโตได้ไม่เต็มที่ และยังมีปัญหาการลักลอบนำเข้าหัวมันฯ ผ่านตามแนวชายแดน"

แหล่งข่าวกล่าวว่า ที่ประชุมได้เสนอให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ ควรใช้มาตรการควบคุมดูแลการนำเข้าผลผลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อดูแลเกษตรกรภายในประเทศ

สำหรับราคามันสำปะหลังที่โรงงานรับซื้อ ณ วันที่ 13 กันยายน 2560 หัวมัน (เปอร์เซ็นต์แป้ง 30%) กก.ละ 1.85-2.35 บาท มันเส้น กก.ละ 4.35-5.20 บาท แป้งมัน กก.ละ 10.70-10.80 บาท มันเส้น เอฟ.โอ.บี. ต้นละ 176 เหรียญสหรัฐ แป้งมัน เอฟ.โอ.บี. ต้นละ 345 เหรียญสหรัฐ ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อมันเส้น กก.ละ 5.50-5.60 บาท มันเม็ด กก.ละ 5.30-5.40 บาท กากแห้ง กก.ละ 3.10-3.20 บาท

"ราคาที่ตลาดรับซื้อหัวมันบางพื้นที่ต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการร่วมดูแลมันสำปะหลังระหว่างสมาคมมัน 3 สมาคม (ยกเว้นสมาคมแป้งมันฯ) ตกลงกันว่าจะร่วมกันรับซื้อหัวมัน กก.ละ 1.95 บาท เพราะว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ขอให้สมาชิกทั้ง 3 สมาคมส่งออกในราคาไม่ต่ำกว่าตันละ 181 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพื่อให้สอดคล้องกับราคาขายแอลกอฮอล์ในจีน ที่ตันละ 4,600 หยวน แต่ตอนนี้ราคาส่งออกยังอยู่ในระดับ 176 เหรียญสหรัฐต่อตันเท่านั้น เพราะการส่งออกไปจีนในช่วง 7 เดือนแรกยังไม่ดีขึ้น จีนยังไม่ซื้อ"

## ● เสนอแผนสร้างคลอง "บางบาล-บางไทร"

# เข้า ครม.สัญญาจะอุทยา!

เอกชนภาคกลางขงข้อมูลรอนายกรัฐมนตรีพิจารณาข่ง กรม.สัญญา "อุทยา" ให้เร่งลงทุนบริหารจัดการน้ำยังยื่นรองรับภาคอุตสาหกรรมขอเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีแดงไปยังเขตอุตสาหกรรมและอีอีซี ด้าน "ฉัตรชัย" ขงแผนสร้างคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร ช่วยระบายน้ำในลุ่มเจ้าพระยา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า วันที่ 18-19 ก.ย.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีกำหนดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวันที่ 18 ก.ย. มีกำหนดการลงพื้นที่ที่ จ.สุพรรณบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา และมีการประชุมกับภาคเอกชนในช่วงเย็นของวันเดียวกัน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ได้ประชุมร่วมกับภาคเอกชนภาคกลางโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าไทย และสมาคมธนาคารไทย (สำนักงาน กกร.) เตรียมประเด็นที่เอกชนจะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการหารือวันที่ 18 ก.ย. คือ การสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำ โดยเสนอให้สร้างฐานข้อมูลน้ำภาคอุตสาหกรรม เพื่อการบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีบินสำรวจทางธรณีฟิสิกส์และไลดาร์ (ดูทิศทาง การไหลของน้ำ-แหล่งน้ำใต้ดิน-แหล่งน้ำผิวดิน) และเพิ่มพื้นที่สำรองน้ำหลากในพื้นที่ภาคกลางให้เป็น 3 พันล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งสนับสนุนให้ฝึกคลองวาง

พร้อมทั้งเสนอประเด็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเสนอให้เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ในภาคการผลิต พัฒนาสังคมผู้ประกอบการแบบบูรณาการและเร่งรัดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสนอให้พัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมแรงงานที่มีทักษะรองรับไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาคกลาง การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ตลอดจนการสร้าง

โครงข่ายถนนเพิ่มเติมเพื่อลดความแออัดทางการจราจรจากภาคเหนือ โดยเสนอขอให้สร้างเส้นทางคู่ขนานกับทางหลวงหมายเลข 32 ซึ่งมีปริมาณการจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ซึ่งอาจพิจารณาสร้างความเชื่อมโยงกับเส้นทางหลวงหมายเลข 311 และ 3196 เพื่อลดเวลาในการเดินทางสัญจร

นายเกรียงไกร คำนวณวิจิตร ประธานหอการค้า จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ประเด็นหลักที่เอกชนจะเสนอในการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี

คือการพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญเนื่องจากอยุธยาเคยเจอปัญหาน้ำท่วม และเป็นพื้นที่สำคัญทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 2,400 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่น มีการจ้างงาน 350,000 คน ในการหารือจะพูดถึงประเด็นการเชื่อมอยุธยากับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) การเชื่อมโยงรถไฟฟ้าสายสีแดงจากธรรมศาสตร์รังสิต ไปถึงเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับรถไฟความเร็วสูงเส้นทางอื่นและไปยังอีอีซีได้ และตามนักลงทุนญี่ปุ่นมาเยือนไทยเกือบ 600 คน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นจะเกิดการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นในพื้นที่อยุธยาในระยะต่อไป

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในการประชุม กรม.สัญญา กระทรวงเกษตรฯจะเสนอโครงการระบายคลองน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้หน่วยงานของกรมชลประทานสามารถดำเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้โดยเร็วที่สุด โดยโครงการนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาถึงปากแม่น้ำ โดยการขุดคลองระบายน้ำสายใหม่เพื่อผันน้ำเสี่ยงท่วมอยุธยาตั้งแต่อำเภอบางบาลถึงบางไทรคาดว่าจะสามารถเพิ่มการระบายน้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านอยุธยาได้ถึง 2,400 ลบ.ม.ต่อวินาที จากแต่ก่อนระบายน้ำได้เพียง 1,200 ลบ.ม.ต่อวินาที

นอกจากนี้ยังเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านเกษตรใน อ.พระนครศรีอยุธยา บางบาล บางไทร บางปะอิน ผักไห้ และเสนา และ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง จำนวน 229,138 ไร่ รวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยมีความจุคลอง 25 ล้าน ลบ.ม.ครอบคลุมพื้นที่ 2 ฝั่งคลองระบายน้ำหลาก รวมทั้งสิ้น 48 ตำบล 362 หมู่บ้าน อย่างไรก็ตามถนนคันคลองระบายน้ำหลากทั้ง 2 ฝั่งยังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอำเภอบางบาลและบางไทร ทำให้การเดินทางสะดวกขึ้น และลดต้นทุนในการขนส่ง.

เกษตรฯจับมือ5หน่วยงานหนุนผลิตอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

# MOUเชื่อมโยงสินค้าเกษตรGAP

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผัน 5 หน่วยงาน ร่วมลงนาม MOU โครงการ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้รับรอง GAP และเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร พร้อมส่งเสริมมาตรการควบคุมคุณภาพอาหารในโรงพยาบาลทุกกระบวนการอย่างปลอดภัย

กษ.: นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับบริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข” ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ให้สถานบริการสาธารณสุขมีการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่หน่วยงานจะต้องร่วมกันดำเนินการ เพื่อให้ผู้รับบริการภายในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ และสารปนเปื้อน

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ จะดำเนินการประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ การประชาสัมพันธ์และประสานเชื่อมโยงกับเกษตรกร/ กลุ่มผู้ผลิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP และเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลพื้นที่ปลูกผักผลไม้เนื้อสัตว์และการให้การรับรองสินค้าเกษตรตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะที่ บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด จะประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย ประสานแหล่งผู้ผลิตวัตถุดิบที่ปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ รวบรวมวัตถุดิบ และสนับสนุนการขนส่ง

นายเลิศวิโรจน์ กล่าวอีกว่า สำหรับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จะสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนองค์กรชุมชน กระทรวงพาณิชย์ จะประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ สนับสนุนการดำเนินงานและข้อมูลแหล่งผู้จำหน่าย สิบราคาสินค้าที่ปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ กระทรวงมหาดไทย ประสานการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการแบบบูรณาการในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

จัดการ เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และกระทรวงสาธารณสุขจะประสานและขับเคลื่อนนโยบาย กำหนดนโยบาย แนวทางและมาตรฐานในการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยลงไปยังโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลุปาหมาย โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

“การลงนามในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติของรัฐบาล โดยทั้ง 6 หน่วยงาน จะบูรณาการการทำงานเพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้รับบริการภายในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ และสารปนเปื้อน ตลอดจนทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วย”

## กรมการข้าวเร่งยกระดับข้าวไทย เลี้ยงขยายนาแปลงใหญ่ 20 ล้านไร่

**นครราชสีมา:** ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนนครราชสีมา กรมการข้าว ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบึงอ้อยจังหวัดนครราชสีมา จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าว GAP ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 โดยมีชาวนาสมาชิกนาแปลงใหญ่ เข้าร่วมกว่า 100 ราย ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

นางจุลมนี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.เกษตรและสหกรณ์ เร่งทุกหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ โดยเฉพาะการทำนาแบบประณีตปรับมาใช้เครื่องหยอดข้าวแห้ง ซึ่งช่วยลดการใช้เมล็ดพันธุ์ 3 เท่า โดยกรมการข้าว นำร่องจัดซื้อเครื่องหยอด

ข้าว 1,000 ชุด มอบให้ 1,000 ชุมชน ยืมใช้เป็นต้นแบบ เพื่อต่อยอดเป็นโมเดลให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ทำเครื่องจักรใช้เองได้ ส่งผลต้นข้าวเป็นแถวเรียงตรง ทนทานต่อโรค รวมทั้งโครงการนาแปลงใหญ่ สามารถพลิกวิถีชาวนา ลดการใช้สารเคมีได้จริง ประมาณ 300-400 บาทต่อไร่

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวว่า ทั้งนี้ กรมฯ ตั้งเป้าขยายนาแปลงใหญ่ 20 ล้านไร่ ภายใน 5 ปี เป้าหมาย 18,800 แปลง 72 จังหวัด โดยกรมฯ ได้อนุมัติกรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ 12 ล้านตัน/ปี พร้อมส่งเสริมชาวนาเข้าสู่ระบบการรับรองแปลง GAP และอินทรีย์ รวมถึงเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP และอินทรีย์ มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพทำนาในอนาคต และยกระดับสู่ชาวนามืออาชีพยุค 4.0



## ลงพื้นที่เข้าไปนิคส์



เป็นปีแรกที่กรมชลประทานปฏิบัติการตามแผนเร่งรัดการปลูกข้าวในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา หนีน้ำหลากแถมใช้ประโยชน์เป็นแก้มลิงได้ประสบผลสำเร็จ และจะใช้เป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำในปีต่อไป

ดังนั้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ย. จึงเชิญ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ณ ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี จ. สิงห์บุรี เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำ การผลิตและพัฒนาพันธุ์ข้าว และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการของกระทรวงเกษตรฯ เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งหน้าด้วย

ในงานนี้หลังรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการเกษตรของจังหวัด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พล.อ. ฉัตรชัย ได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกร

ในพื้นที่พร้อมปล่อยปลา โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีตามติดไม่ห่าง

ด้วยความที่นายทองเปลวลงพื้นที่บ่อยจึงเป็นที่รู้จักของเกษตรกรในพื้นที่ดี ถึงขั้นเกษตรกรคนหนึ่งออกปากฝากฝังกับพล.อ. ฉัตรชัย ให้แต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมชลประทานคนใหม่แทนนายสัญญา เกตุวรชัย ที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนนี้ ทำเอานายทองเปลวอึ้งหน้าแดง ขณะที่ พล.อ. ฉัตรชัย พุดไม่ออกทีเดียว

ก็ เอ้อ! ท่านฉัตรชัยคะ ตำแหน่งนี้เพิ่งเสนอและผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมานี่เอง ให้ นายสมเกียรติ ประจักษ์ รองอธิบดีอีกคนขึ้นเป็นอธิบดีแทน ไม่ใช่รีคะ ยิ่งไงกันล่ะเนี่ยะ งานนี้ !

## เคาะค่าเช่าที่ดินสปก.

โพสต์ทูเดย์ - ส.ป.ก.ยกร่างระเบียบอัตราเก็บเงินนายทุน  
ขอเช่าที่ ส.ป.ก.ในกิจการพลังงาน เหมือนแร่และปิโตรเลียม  
อัตรา 5% ของราคาที่ดินธนารักษ์

A5

# คลอดค่าเช่าราคาที่ดินสปก.

เสนอ'บิกนัตร'20ก.ย.นี้ เคาะอัตรา4หมื่นบาท/ไร่/ปี จ่อขยับเพิ่ม3ปี4,000บาท

โพสต์ทูเดย์ - ส.ป.ก.ยกร่างระเบียบ  
อัตราเก็บเงินนายทุนใช้ที่ ส.ป.ก.ใน  
กิจการพลังงาน-เหมืองแร่-ปิโตรเลียม  
คิดอัตรา 5% ของราคาที่ดินธนารักษ์

แหล่งข่าวในกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานการปฏิรูป  
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ยก  
ร่างระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน  
เพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการกำหนด  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการใช้  
และการกำหนดค่าตอบแทนการใช้  
ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะ  
ของประเทศ พ.ศ. ...โดยเตรียมเสนอ  
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร  
และสหกรณ์ ในฐานะประธานการประชุม  
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
(คปก.) ในวันที่ 20 ก.ย. 2560 พิจารณา  
ทั้งนี้ ได้กำหนดอัตราการจัดเก็บ  
ค่าใช้ที่ดินเพื่อทำธุรกิจ พลังงาน เหมือง  
แร่ ปิโตรเลียม โดย ส.ป.ก.จะเก็บเงิน  
ค่าเช่าที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวเบื้องต้น  
4 หมื่นบาท/ไร่/ปี และให้ปรับเพิ่มทุกปี  
เฉลี่ย 3 ปี จะปรับขึ้นประมาณ 4,000  
บาท/ไร่ และปีที่ 30 จะบวกอีก 9%  
ของราคา 3 ปีสุดท้ายจากเดิมที่ ส.ป.ก.จะ  
เก็บอยู่ที่อัตรา 3.5 หมื่นบาท/ไร่/ปี

นอกจากนี้ ยังกำหนดหลักเกณฑ์

การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการใช้  
ประโยชน์ที่ดิน โดยจำแนกตาม  
วัตถุประสงค์และลักษณะการใช้ที่ดิน  
ซึ่งในระเบียบฉบับนี้กำหนดให้ 1.กรณี  
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ เพื่อ  
สำรวจปิโตรเลียมขั้นต้นหรือเพื่อวาง  
ระบบโครงข่ายใต้พื้นดินหรือการทำ  
เหมือง เฉพาะพื้นที่ใต้ดิน ไม่กระทบ  
การทำเกษตรของเกษตรกร ให้เรียก  
เก็บครั้งเดียวเท่ากับอัตรา 5% ของ  
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรม  
ธนารักษ์ คุณด้วยเนื้อที่และระยะเวลา  
ที่ได้รับความยินยอม

2.การขอใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ  
กิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเจาะ  
สำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือกิจการ  
อื่นใดที่ทำให้เกษตรกรใช้ที่ดินทำการ  
เกษตรไม่ได้ ให้เรียกเก็บครั้งเดียวเท่ากับ  
อัตราค่าตอบแทนการใช้ที่ดินที่ปรากฏ  
ตามบัญชีที่แนบท้าย คุณด้วยเนื้อที่และ  
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ส.ป.ก.จะ  
ทบทวนบัญชีอัตราค่าตอบแทนการใช้  
ที่ดินดังกล่าวได้ทุกรอบ 10 ปี

3.การใช้ที่ดินเพื่อกิจการพัฒนา  
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  
และระบบโลจิสติกส์ ซึ่งได้รับอนุญาต  
ให้ใช้ที่ดินอย่างถาวรให้เรียกเก็บครั้ง  
เดียวเท่ากับราคาที่ดินหรือราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์แล้วแต่  
อย่างใดสูงกว่า คุณด้วยเนื้อที่ที่ได้รับ  
อนุญาต ให้ยกเว้นค่าตอบแทนการใช้  
ประโยชน์ที่ดินแก่ผู้ได้รับความยินยอม  
หรืออนุญาตที่ได้โอนสิทธิในที่ดินเพื่อ  
เกษตรกรรมแปลงอื่นทดแทนให้แก่  
ส.ป.ก.ตามสัดส่วนของที่ดินที่ได้จัดหา  
มาทดแทน

สำหรับกรณีค่าตอบแทนการใช้  
ประโยชน์ที่ดินที่มีระยะเวลาดำเนิน  
กิจการไม่น้อยกว่า 10 ปี อาจแบ่งงวด  
ชำระเป็นรายปีได้ไม่เกินกว่า 5 ปี แต่  
ต้องชำระงวดแรกก่อนรับมอบหนังสือ  
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินกรณีมีปัญหา  
เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้  
ให้นำเสนอ คปก.เพื่อวินิจฉัยต่อไป

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ได้รับความยินยอม  
หรืออนุญาต ซึ่งหมายถึงผู้ประกอบการ  
ที่ขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก.และที่ประชุม คปก.  
ได้อนุญาตตามขั้นตอนของกฎกระทรวง  
แล้ว ต้องวางหลักประกันการดำเนิน  
กิจการตามหนังสือยินยอม หรืออนุญาต  
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินต่อ ส.ป.ก. เป็น  
จำนวนเงินเท่ากับมูลค่าของค่าใช้จ่ายใน  
การดำเนินการและต้องทำค้ำประกัน  
สัญญาชนิดเพิกถอนไม่ได้ ส่วนกรณีหมด  
อายุใช้ประโยชน์ให้ ส.ป.ก.ดูแลการคืน  
สภาพที่ดินและสั่งให้ออกจากที่ดิน ■

## 'มท.'สั่งหาที่กักเก็บน้ำ แฉะใช้โมเดล'อยุธยา' 'โคราช'เขื่อนพร้อมรับ

ปลัด มท.สั่งการด่วนทุกจังหวัดเร่งระบาย หาแหล่งเก็บกัก แฉะใช้โมเดล'อยุธยา'เปิดพื้นที่รับน้ำ ชานาอุทกภัยครวญเพิ่งลงนารอบใหม่แค่ 5 วัน ฤกษ์ลัทธิท่วม (อ่านต่อหน้า 8)

### โมเดล'อยุธยา'

#### ใช้โมเดลอยุธยาเปิดพื้นที่รับน้ำ

อิทธิพลของพายุดีเปรสชัน "ทกซูรี" ยังคงส่งผลกระทบต่อกระจายตัวทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือ อีสาน ฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัด ขณะที่ภาคใต้มีคลื่นลมแรง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ส่งหนังสือสั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ให้ดำเนินการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง มีเนื้อหาสาระว่า ในกรณีพื้นที่ใดไม่มีพื้นที่สาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่มีพื้นที่ของประชาชนที่มีความเหมาะสม ให้หาวิธีการเจรจาเพื่อขอใช้พื้นที่ดังกล่าว โดยอาจใช้วิธีการแลกเปลี่ยนกัน โดยให้เจ้าของพื้นที่ได้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำอื่น และทางราชการจัดทำเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ส่วนราชการด้านการประมงหรือการเกษตรนำพันธุ์ปลาหรือสัตว์น้ำไปแจกจ่ายให้เจ้าของพื้นที่ เป็นการแลกเปลี่ยนในการสละพื้นที่ เช่น จ.พระนครศรีอยุธยาได้ใช้วิธีการนี้ดำเนินการแล้ว จึงให้จังหวัดอื่นๆ ได้นำแนวทางนี้มาปรับใช้ให้เหมาะสม หรือใช้วิธีการขอเช่าที่ดินจากเจ้าของ โดยให้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่และค่าเช่า มาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนงบประมาณตามระเบียบกฎหมาย

"ขอให้จังหวัดถือเป็นนโยบายสำคัญในการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างรวดเร็ว ทันเวลา และทุกมิติรอบด้านอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบเชิงลูกโซ่ตามมาเมื่อปัญหาใดปัญหาหนึ่งสิ้นสุดลง" ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุ

#### ปภ.เตือน17-18ก.ย.รับฝนหนักอีก

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากเหตุฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุ "ทกซูรี" ตั้งแต่วันที่ 15-16 กันยายนที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 9 จังหวัด รวม 29 อำเภอ 70 ตำบล 215 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 1 จังหวัด ยังเหลือ 8 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ สกลนคร แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พังงา และสตูล ซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย และเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบ เพราะจากภาวะฝนตกหนัก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน

นายฉัตรชัยกล่าวต่อว่า นอกจากนี้จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า พายุทกซูรีได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำและเคลื่อนเข้าปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือและประเทศพม่า ส่งผลให้ภาคเหนือมีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ รวมถึงลมกระโชกแรง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก

และภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 17-18 กันยายน

#### ก.เกษตรฯขอ2.3พันล.ช่วยท่วม

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร วันที่ 18-19 กันยายน ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา กระทรวงเกษตรฯเตรียมของบกลางสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในวงเงิน 2,295 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ให้กับเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยพายุเซินกาและตาลัส ที่ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูรายได้ พื้นฟูอาชีพ ด้านการเกษตรหลังน้ำลด เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารบริโภคในครัวเรือน โดยมีเป้าหมายเบื้องต้น 4.5 แสนครัวเรือน

(อ่านต่อหน้า 12)

### ต่อจากหน้า 8

### โมเดล'อยุธยา'

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ในโครงการแยกเป็น 8 กลุ่มกิจกรรม คือ การผลิตพืชอายุสั้น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดการศัตรูพืช ฟาร์มชุมชน การผลิตอาหารและการแปรรูป การผลิต ด้านปศุสัตว์ (ขนาดเล็ก) ด้านประมง และด้านอื่นๆ เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน โดยเกษตรกร 1 ครัวเรือนสามารถเลือกได้ 1 กิจกรรม โครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2560-เมษายน 2561 โดยรัฐจะสนับสนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมวงเงิน 5,000 บาทต่อครัวเรือน ส่วนพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ 43 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ลำปาง น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก ศรีสะเกษ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สกลนคร นครพนม ยโสธร มุกดาหาร หนองคาย อุบลราชธานี อุรธานี บึงกาฬ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ เลย สุรินทร์ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี ชลบุรี จันทบุรี ตรัง ชุมพร และสตูล

#### เชียงใหม่เฝ้าระวัง18อำเภอ

สถานการณ์น้ำป่าไหลมาตามลำห้วย



ต่างๆ ลงสู่แม่น้ำสาย ลำน้ำกันพรมแดนระหว่าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย กับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เอ่อล้นทะลักเข้าท่วมร้านอาหารริมน้ำสูง 20-30 เซนติเมตร ต้องปิดบริการ และส่งผลให้ถนนทางลอดใต้สะพานข้ามพรมแดนต้องปิดเส้นทาง จากการวัดระดับน้ำในแม่น้ำพบว่าอยู่ที่ระดับ 3.60-3.80 เซนติเมตร ใกล้จุดวิกฤตที่ 4 เมตร จึงยังไม่ท่วมไปถึงร้านค้าในตลาดสายลมจอย ย่านเศรษฐกิจสำคัญ แต่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้เผารวังเก็บสินค้าไว้บนพื้นที่สูงแล้ว และเปิดการค้าตามปกติ

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ เชียงราย กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 18 อำเภอเตรียมรับมือผลกระทบจากพายุไว้พร้อมแล้ว จากการตรวจสอบริมฝั่งแม่น้ำโขงพบว่ามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แต่ยังไม่ล้นฝั่ง อย่างไรก็ตาม มีหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังและดินถล่มทับถนนโดยที่ อ.แม่จัน พบว่าน้ำจากแม่น้ำจันเอ่อล้น

เข้าท่วมชุมชนและตลาดสดรวมถึงผิวจราจร ตั้งแต่เวลา 02.00 น. ทำให้ผู้อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวต้องขนย้ายข้าวของหนีน้ำกันอย่างดุเดือดตั้งแต่เช้ามืด

## น้ำทะลักอ.วังทอง'พิษณุโลก'

ที่ จ.พิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.พิจิตร เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์พบว่าปริมาณน้ำจากลำคลองชมพู อ.เนินมะปราง จะไหลลงมาสู่แม่น้ำน่านในคืนวันนี้ ประกอบกับมีน้ำเหนือไหลมาสมทบ จะส่งผลให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร โดยเฉพาะใน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.สามโก้ อ.ตะพานหิน และ อ.บางมูลนาก ได้แจ้งเตือนประชาชน ให้ระมัดระวังเตรียมขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูง ขณะที่ทางจังหวัดระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 2 เครื่องตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ จ.พิษณุโลก น้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์หลากลงแม่น้ำวังทองเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายร้อยครัวเรือนในพื้นที่ 3 ตำบลของ อ.วังทอง ได้แก่ ตำบลไชยนามวังนกแอ่น และวังทอง โดยปริมาณน้ำหน้าโรงพยาบาลวังทองได้เอ่อล้นข้ามถนนสายพิษณุโลก-หล่มสักสูงกว่า 30 ซม.ตั้งแต่เมื่อ

ค่ำคืนที่ผ่านมา ล่าสุดระดับน้ำได้ลดระดับลงเหลือ 10 ซม. รถทุกชนิดสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ แต่ต้องระมัดระวัง ส่วนพื้นที่ต่ำบริเวณ ต.ชัยนาม ต.วังทอง ต.วังนกแอ่น ยังคงมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง ระดับน้ำสูงประมาณ 1 เมตร โดยปริมาณน้ำกำลังไหลไปพื้นที่ด้านท้ายของ ต.วังทอง และต.วังพิถูล เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงกว่า 50 ซม.

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.พิษณุโลก รายงานว่า ความเสียหายจากพายุทกซูรีใน จ.พิษณุโลก เมืองต้นได้รับผลกระทบ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง นครไทย อ.พรหมพิราม อ.วังทอง อ.ชาติตระการ และ อ.เนินมะปราง รวมทั้งสิ้น 16 ตำบล 60 หมู่บ้าน

## หนองคายรับมือน้ำโขงหนุนสูง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น้ำจากแม่น้ำโขงที่ไหลผ่าน จ.หนองคายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ล่าสุดวัดที่สวนอุทกวิทยาหนองคาย อยู่ที่ระดับ 9.49 เมตร เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 47 ซม. ต่ำกว่าตลิ่งเพียง 2.71 เมตร และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากมีฝนตกทางตอนเหนือและใน สปป.ลาว รวมทั้งระดับน้ำโขงทางตอนเหนือคือ ที่สถานีเชียงคานวันนี้เพิ่มขึ้นถึง 48 ซม. ซึ่งจะไหลมาถึง จ.หนองคายภายใน 18-20 ชั่วโมงนี้

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.หนองคาย ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะเทศบาลเมืองหนองคาย ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 12 เครื่องติดตั้งไว้บริเวณปากประตูระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อรับมือน้ำท่วมฉับพลัน

## กาฬสินธุ์น้ำป่าซัดคอสะพานขาด

จ.กาฬสินธุ์ จากสถานการณ์ฝนตกหนักทั้ง 18 อำเภอของจังหวัด ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎรและถนนพังเสียหายหลายแห่ง นายสุวิทย์ คำดี ผวจ.กาฬสินธุ์ สั่งการให้ทุกภาคส่วนเร่งสำรวจความเสียหายและเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ขณะที่บริเวณถนนบ้านหนองอีบุตร เส้นทางอำเภอนามน-อำเภอยางชุมน้อย สะพานน้ำป่าเขี้ยวรากพัดคอสะพานเชื่อมต่อถนนขาด ไม่สามารถใช้งานได้ โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยและประสานกองพล

ทหารราบที่ 6 ได้สนับสนุนรถสะพานเครื่องหนุมัน (MFB) จนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ปกติ

## 5เขื่อนโคราชพร้อมรับ'ทกซูรี'

ที่ จ.นครราชสีมา นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 5 แห่งใน จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วเล็กน้อย ขณะที่เขื่อนลำตะคองยังคงมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ไม่ถึง 50% เหมือนเดิม หากพายุทกซูรีส่งผลให้เกิดฝนตกในพื้นที่ จึงไม่น่าเป็นห่วงเพราะเขื่อนต่างๆ ยังสามารถรับน้ำได้อีกจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบว่าท้ายเขื่อนใดมีปริมาณฝนตกลงมาจำนวนมาก ก็จะงดการระบายน้ำลง เพื่อเก็บน้ำไว้ในเขื่อนให้ได้มากที่สุด โดยให้ประชาชนได้ใช้น้ำฝนในการทำการเกษตร และยังเป็นการป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรอีกด้วย

## พังกาลิ้นแรงเรือเทียบท่าอื้อ

ที่ จ.พังกา เรือประมงและเรือท่องเที่ยวจำนวนมากถูกนำมาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือมาเนาะห์ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว เนื่องจากคลื่นลมในทะเลพัดรุนแรง ทำให้ผู้ประกอบการเรือข้ามฟากต้องหยุดให้บริการชั่วคราว ผู้โดยสารที่ต้องการข้ามฟากตกค้างยื่นรอที่ท่าเรือจำนวนมาก เพื่อรอให้คลื่นลมสงบ

ขณะที่นายเอกรัฐ หลีเส้น รอง ผวจ.พังกา ประกาศแจ้งเขตประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 1,2,4,8,11 ต.ทุ่งมะพร้าว หมู่ 1,3,4,5 ต.บางทอง หมู่ 3,4,9 ต.นาเตย และ หมู่ 4,5 ต.ลำไย อ.ท้ายเหมือง เพื่อให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมือในการเข้าช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

## อุทัยฯไอนาข้าวเพ็งห่วนจมน้ำ

ที่ จ.อุทัยธานี พื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่ อ.ลานสัก ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว และอยู่ในช่วงของการเริ่มทำการหว่านเมล็ดข้าวเพื่อทำนารอบใหม่ ได้รับผลกระทบจากพายุฝนและลม

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 18 กันยายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14435

หน้า: 1 (บนขวา), 8, 12

Col.Inch: 110.22 Ad Value: 121,242

PRValue (x3): 363,726

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: 'มท.'สั่งหาที่กักเก็บน้ำแฉะใช้โมเดล'อยุธยา'โคราช'เชื่อมพร้อมรับ

กระโชกแรงอย่างหนักติดต่อกัน จึงทำให้พื้นที่  
การเกษตรในพื้นที่หมู่ 1 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก  
ถูกน้ำท่วมนาข้าวที่เพิ่งอายุได้เพียง 5 วัน และ  
เมล็ดข้าวกำลังจะงอกออกมา ทำให้เกษตรกร  
ต้องเร่งนำรถไถเดินตาม มาตั้งเครื่องสูบน้ำ  
ออกจากนาตลอดทั้งวันทั้งคืน เพื่อไม่ให้ข้าว  
เน่าเสียหาย

เกษตรกรรายหนึ่งในพื้นที่ กล่าวว่า ช่วงนี้  
มีพายุเข้าและมีฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่  
กันทุกวัน นาข้าวของตนเองเพิ่งหว่านเมล็ด  
ข้าวลงไปได้เพียง 5 วัน และกำลังจะงอก  
ถูกน้ำท่วมทุกแปลงต้องเร่งทำการสูบน้ำออก  
เพราะฝนยังคงตกลงมาทุกวัน ทำให้ต้นทุน  
สูงขึ้นไปอีก

## เกษตรบูรณาการ

ลุ้นกันมานานหลายสัปดาห์ ในส่วนตำแหน่งข้าราชการระดับ 10 ลอตสุดท้าย หลังจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรฯ เลือก “เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ” รองปลัดขึ้นนั่งแทน ปลัดกระทรวงเกษตรฯ แทน “ธีรภัทร ประยูรสิทธิ” ที่มาจากกรมป่าไม้ เมื่อ 2 ปีก่อน และต้องส่งกลับไปนั่งตบขุงที่ทำเนียบรัฐบาลอันเนื่องมาจากข้อหาทำงานแบบคิดบวกเกินไป อะไรก็ได้ จนก่อให้เกิดปัญหาบานปลายต่อการพัฒนาด้านการเกษตรตามแนว “ฉัตรชัย” เจ้าของโปรเจกต์ กระดาษ A4 ที่ตีแต่ร้ายบนกระดาษแต่ทำจริงไม่ได้เพราะข้าราชการไม่เข้าใจ จนที่สุดท่านรัฐมนตรี “ฉัตรชัย” จำเป็นต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยนม้งงาน หลังจากปรับปรุงอาคาร ตามใครคนใดคนหนึ่งบอกเล่าว่าปรับเปลี่ยน ปรับปรุงอาคาร จะทำให้ข้าราชการทำงานแบบเข้าขาเหมือนกับ รว.เกษตรฯ และ รมช. ที่เข้าขา จนวันนี้ชาวบ้านแทบไม่รู้ว่า มี รมช.เกษตรฯ เป็นใคร สุดท้ายเลือกปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารในหลายกรม รวมทั้งแต่งตั้งคนที่มาทดแทนที่เกษียณอายุราชการไป ซึ่งลอตสุดท้ายสุด คือ 3 กรมหลัก นั่นคือ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

โดยคนมานั่งเก้าอี้ใหม่ในส่วน

## เลือกม้งงานชุดใหม่ วัดใจเลือกสุดท้าย

กรมชลประทานแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการไปคนที่ถูกเลือก ก็ตามคาดหมายจะเป็นใครไปไม่ได้ เพราะคนนี้เจียบ พุดน้อย ค่อยเจรจา ทหารชอบ “สมเกียรติ ประจำวงษ์” รองอธิบดีกรมชลประทาน ไปนั่งตำแหน่งอธิบดีว่ากันว่า ผู้ใหญ่ไว้ใจ ให้ทำโครงการน้ำขนาดใหญ่ แก่ท่วมแล้งถาวร รองรับตั้งกระทรวงน้ำในอนาคต...



เสริมสุข สลักเพ็ชร์



พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

ว่าวัน ส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่อธิบดีคนเก่าถูกดึงออกไป แต่งตัวเลขที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานฯ ก็ ได้ “พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขึ้นนั่งแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แทนตำแหน่งที่โดนดึงออกไป ส่วนอีกคนคือ “น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์” รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแทนตำแหน่งคนเดิมที่โดนดึง ไปนั่งเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เพราะ รมช. เกษตรฯ ไม่ปลื้ม ส่วนจะดีเด่นแค่ไหนฝีมือแค่ไหนต้องติดตาม กันยาวๆ

นอกจากนี้ ยังมีการวางตัวในส่วนผู้ตรวจราชการ ไร่สาธิตงานต่อ ยาวๆ ในปีหน้า เพราะจะเกษียณอีกหลายตำแหน่ง โดยลอตนี้มีการแต่งตั้งทั้งหมดในส่วนตำแหน่งผู้ตรวจการ 8 ตำแหน่ง จากที่สมัครกันทั้งหมด 25 คน ซึ่งบุญหล่นทับเท่า 8 คน ที่จะเข้ามานั่งหน้าขาในกระทรวง ในส่วนเก้าอี้ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรฯ ระดับ 10 นั่นคือ นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร น.ส.วารภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร น.ส.เบญจพร ชาครนนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน น.ส.จิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายอนันตี วิเศษจรณา รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ และนายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดูกันแล้วเป็นอย่างไรเจ้าคะมองแล้วชื่อสั้น พอไปวัดไปวา หรือพอจะเห็นแนวว่างานกระทรวงเกษตรฯจะเดินหน้าได้หรือไม่ต้องดูกันไปยาวๆ อย่างลิมว่า ลอตนี้ ว่ากันว่า ท่าน “ฉัตรชัย” วางคนทำงาน ส่วนจะทำงานได้ใจหรือไม่ ดูกันไป แต่บอกได้เลขลอตนี้ วัดใจเลือกสุดท้าย ของรว.เกษตรฯเช่นกัน หากไม่มีอะไรดี สุดท้ายคนที่ถูกปรับอาจเป็นท่านรว.เกษตรฯเอง สวัสดิ์....

ราชดำเนิน



## รวมพลด้าน3สารวัตถุอันตราย สนองนโยบาย'เกษตรอินทรีย์'

**พรุ่งนี้** (19 ก.ย.) เวลา 09.00 น. เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีวัตถุอันตรายร้ายแรง จะรวมพลังชุมนุมครั้งใหญ่ที่ทำเนียบรัฐบาลและหน้าศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อเรียกร้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิกถอนทะเบียนสารเคมี 3 วัตถุอันตราย ได้แก่ พาราควอต (paraquat) คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) และจำกัดการใช้



สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

ไกลโฟเซต(glyphosate) โดยทันที หลังกรมวิชาการเกษตรยังไม่กล้าตัดสินใจต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหญ่ที่มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเป็นผู้พิจารณา ทั้งที่มีการจัดประชุมรวบรวมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ทั้งนี้กรมวิชาการด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาตั้งแต่วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 มีการประชุมไปแล้ว 8 ครั้งและจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาลด ละ เลิกใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด จำนวน 4 ครั้ง พร้อมแจ้งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 หน่วยงานเพื่อส่งข้อคิดเห็นและข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามา จนได้ข้อสรุปและเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันก่อน

สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ระบุว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในการลดการใช้สารเคมี และมีนโยบายที่จะผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยจากสารตกค้างทั้งในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะสนับสนุนการลด ละ เลิก การใช้เมื่อมีความจำเป็น โดยคำนึงถึงความ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ เป็นสำคัญ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่เสนอให้พิจารณาลด ละ เลิกใช้ วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด เนื่องจากมีข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อหน้า 15

ข้อเสนอขอ  
"คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง"  
เสนอให้พิจารณา ลด ละ เลิกใช้ วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรีไพริฟอส

**พาราควอต**  
paraquat dichloride (สารกำจัดวัชพืช)

แบบกำหนดให้ยกเลิกการใช้  
1 ธันวาคม 2562

- กำหนดปริมาณการนำเข้า
- พิจารณาวิธีการตกค้างใบผลผลิตและสิ่งแวดล้อม
- ผู้ประกอบการรายาน
  - ปริมาณการนำเข้า
  - ปริมาณการขาย
  - ปริมาณผลผลิต

**คลอรีไพริฟอส**  
chlorpyrifos (สารกำจัดแมลง)

แบบกำหนดให้ยกเลิกการใช้  
1 ธันวาคม 2562

- กำหนดปริมาณการนำเข้า
- พิจารณาวิธีการตกค้างใบผลผลิตและสิ่งแวดล้อม
- ผู้ประกอบการรายาน
  - ปริมาณการนำเข้า
  - ปริมาณการขาย
  - ปริมาณผลผลิต

**ไกลโฟเซต**  
glyphosate-isopropylammonium (สารกำจัดวัชพืช)

จำกัดการใช้อย่างเข้มงวด

- จำกัดพื้นที่การใช้
- กำหนดปริมาณการนำเข้า
- แจ้งปริมาณพื้นที่ที่นำไปขาย
- สร้างกลไกควบคุมผู้ใช้งาน
- จัดการระบุพื้นที่ห้ามใช้
- ควบคุมการโฆษณา

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
Department of Agriculture  
โทรสาร 02-560-6670 อีเมล www.doa.go.th

ผังข้อเสนอของคณะกรรมการ

(ต่อจากหน้า 6)  
โดยเสนอให้ห้ามใช้ 2 วัตถุอันตราย พาราควอตและคลอรีไพริฟอส ภายในเดือนธันวาคม 2562 และจำกัดการใช้ไกลโฟเซตอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกระทรวงเกษตรฯ จะศึกษาและเร่งรัดหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อเป็นทางเลือกทดแทนการใช้สารดังกล่าวต่อไป

วันเดียวกัน เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) และเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรและเครือข่ายต่าง ๆ มากกว่า 40 องค์กรได้ออกมาตอบโต้ในทันทีพร้อมกล่าววิพากษ์คัดค้านต่อคำแถลงและผลการพิจารณาของกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง ที่ยกการเพิกถอนพาราควอตและคลอรีไพริฟอสออกไป โดยให้เหตุผลว่าตามที่กรมวิชาการเกษตรอ้างว่าไม่มีความเชี่ยวชาญที่จะพิจารณาข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย จึงจะขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย ทางเครือข่ายเห็น

ว่าเป็นการยื้อเวลา และหมกเม็ดให้มีการใช้สารพิษดังกล่าวออกไป ทั้งๆ ที่สามารถดำเนินการระงับการใช้สารพิษทั้งสองชนิดได้ หากส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย โอกาสที่จะแบนสารพิษดังกล่าวจะเป็นไปได้ยากหรือไม่ก็ยื้อเวลาต่อไปอีกหลายปี ดังที่ปัจจุบันคณะกรรมการวัตถุอันตรายยังไม่ได้ประกาศแบนสาร "คาร์โบฟูราน" และ "เมโทมิล" ทั้งที่กรมวิชาการเกษตรได้เสนอให้มีการแบนสารทั้งสองชนิดนี้มานานมากกว่า 4 ปีแล้ว

**ธีระ วงศ์เจริญ** ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี กล่าวในนามของสภาเกษตรกรแห่งชาติยังคงยืนยันเจตนารมณ์เดิมในเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่พยายามเรียกร้องในเรื่องของอาหารปลอดภัย สร้างผลิตอาหารของประเทศไทยเป็นครัวของโลก แต่เรายังไม่เห็นความเด็ดขาดในการดำเนินงานของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายเร่งในเรื่องของการผลิตและรายได้มาก ๆ แต่เราไม่ได้มองในเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพี่น้องเกษตรกร อันนี้เป็นความละเลยของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ มองแต่สิ่งที่จะได้มา แต่ผลที่จะเกิดขึ้นไม่ได้มอง จึงขอเรียกร้องกระทรวงเกษตรฯ ต้องมองทั้งสองด้าน

"รัฐบาลมีนโยบายเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ เร่งผลักดันเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างจริงจัง แต่บ้านเมืองทุกวันนี้เต็มไปด้วยสารพิษ จึงไม่ควรพัฒนาประเทศโดยใช้สารพิษนำหน้า ควรจะเป็นเมืองที่มีสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี และผู้คนมีความสุข" ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีกล่าว พร้อมย้ำจะนำสมาชิกในเครือข่ายสภาเกษตรกรมาชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 19 กันยายนนี้ด้วย

● สุรัตน์ อัดตะ ●  
www.komchadluek.net



## สัญจรจริงจัง

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของหลายรัฐบาลที่ต้องมีการลงไปประชุม คณะรัฐมนตรีสัญจร หรือ ครม.สัญจรในหลายพื้นที่เป้าหมายในหลายจังหวัด เพื่อจะได้ลงพื้นที่จริงไปรับทราบปัญหา ตรวจเยี่ยมงานที่กำหนดนโยบายให้ทำว่า ดำเนินการไปถึงไหน ต้องมีการปรับปรุงแผนงานเพื่อให้ให้นโยบายนั้นบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างไร โดยการประชุม ครม.สัญจรแต่ละครั้งก็จะเต็มไปด้วยแผนการลงทุน การจัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดนั้น สร้างความชื่นชมให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมกับเสียงเชียร์ให้อยู่ต่อไปนานๆ

อย่างไรก็ตาม การประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้ในวันที่ 18-19 ก.ย. ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบประมาณสนับสนุนโครงการบริหารจัดการน้ำเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปี 2561-2562 จำนวน 104 โครงการ เพื่อเป้าหมายจะเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ และบรรเทาพื้นที่น้ำท่วม 2.5 ล้านไร่ โครงการนี้ไม่อยากให้จบเช่นเดียวกับการสัญจรเหมือนกับที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงแค่อวยพรยาม

ทั้งนี้ เพราะคงยังจำกันได้ว่าตั้งแต่ น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา นอกจากน้ำจะท่วมพื้นที่ไร่นาสวนจนเสียหายกว่า 11 ล้านไร่ น้ำยังเข้าไปในหลายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจนโรงงานเสียหาย และหลายบริษัทต้องกระจายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง

มาถึงปัจจุบันผ่านไปกว่า 6 ปี โครงการลงทุนเกี่ยวกับการแก้ปัญหา น้ำท่วม-น้ำแล้งของรัฐเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุทกภัยใหญ่ซ้ำรอยปี 2554 ที่ผ่านมายังไม่เห็นโครงการที่เบ็ดเสร็จพอจะสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงทำให้ชาวไร่ชาวนาชาวสวนยังคงต้องออกมาร้องให้รัฐช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้งอยู่เป็นระยะๆ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมก็มีการกระจายฐานผลิตหรือย้ายฐานผลิต ซึ่งบางบริษัทก็ย้ายไปจังหวัดที่น่าจะปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ หรือบางบริษัทก็ย้ายไปประเทศอื่นเลยเพื่อลดความเสี่ยง

เมื่อเป็นเช่นนี้จึงอยากให้ ครม.สัญจร ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สุพรรณบุรี ครั้งนี้ อย่าเป็นการอนุมัติตามธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนที่มีการสัญจรแบบตาดๆ เหมือนที่ผ่านมา แต่ควรจะอนุมัติงบประมาณและทำให้เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เตรียมเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเชิงพื้นที่ (Area Base) เขตภาคกลางแก้ปัญหา น้ำท่วม-น้ำแล้งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ครอบคลุมตั้งแต่ จ.ชัยนาท ลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครและปากแม่น้ำเจ้าพระยา รวม 9 โครงการ

ขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ พวจ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมเสนอโดย เฉพาะโครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำถาวร ในเขตพื้นที่ ต.คลองสะแก อ.นครหลวง และเขื่อนทดน้ำปลายแม่น้ำลพบุรี ในเขต อ.บ้านแพรก เพื่อ แก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์ของ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เป็นท้องกระทะ และเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำ 3 สายมาบรรจบกัน เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำจะล้นตลิ่ง ในหลายพื้นที่ และเหตุสำคัญอีกประการคือ น้ำไหลย้อนกลับเข้าคลอง สาขาต่างๆ ทำให้อำเภอลุ่มต่ำโดนท่วม หากสร้างเขื่อนทดน้ำดังกล่าวได้ จะป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่อุตสาหกรรมได้ระยะยาว

ดังนั้น จึงอยากให้ ครม.สัญจรครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการสัญจรเพื่อจาก อยากรู้อยากเห็นแผนที่ ครม.จะอนุมัติได้เกิดขึ้นจริงเพื่อบทเรียนน้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 จะได้ไม่เสียเปล่า ■

# อสค.ปั้น'สมาร์ทเอเยนต์'เสริมแกร่งธุรกิจ

**กรุงเทพธุรกิจ ● อ.ส.ค.ปั้นทีม สมาร์ทเอเยนต์** เสริมแกร่งธุรกิจแข่งขันตลาดภายในและต่างประเทศ หวังสร้างคู่ค้าธุรกิจเข้มแข็ง ปี 61 วางเป้าตั้งยอดขายโต 9,560 ล้านบาท

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า อ.ส.ค.ได้จัดประชุมหารือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กหรือเอเยนต์ทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 31 ราย เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ทราบแผนนโยบาย รวมถึงทิศทางการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ปี 2561 โดยเฉพาะแผนการขับเคลื่อนวิสาหกิจ อ.ส.ค.ปี 2560-2564 เพื่อ

ก้าวสู่การเป็นแบรนด์นมแห่งชาติภายใน 4 ปีข้างหน้า แผนและกลยุทธ์ทางการตลาดศักยภาพของคู่แข่ง พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมทั้งรับทราบประเด็นปัญหาของตัวแทนจำหน่ายทุกราย เพื่อจะได้วางแผนทางแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถที่ตลาดของ อ.ส.ค.ให้มีความเข้มแข็ง และเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กให้แข่งขันได้ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยผลักดันยอดขายสูงขึ้นตามเป้าที่ตั้งไว้ โดยปี 2561 อ.ส.ค.มีเป้าหมายยอดขายรวมไม่ต่ำกว่า 9,560 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม อ.ส.ค.จะเร่งส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้เป็นสมาร์ทพาร์เมอร์และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นสมาร์ทออฟฟิศเซอร์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561 อ.ส.ค.จะเร่งพัฒนาศักยภาพตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กในประเทศจำนวน 26 ราย และต่างประเทศ 5 ราย ให้เป็นสมาร์ทเอเยนต์ โดยมุ่งยกระดับขีดความสามารถให้เป็นทีมตลาดที่เข้มแข็ง รวมทั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และหุ้นส่วนทางธุรกิจ พร้อมสร้างความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ไทย-เดนมาร์กแก่ตลาดและผู้บริโภค ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้

กับสินค้าแบรนด์ไทย-เดนมาร์กในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการเปิดเขตเสรีทางการค้า ซึ่งคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศทะลักเข้ามาตีตลาดในประเทศเพิ่มมากขึ้น

สำหรับผลประกอบการของ อ.ส.ค.ปี 2560 คาดว่ายอดขายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กจะเติบโตขึ้นตามปริมาณน้ำนมดิบที่รับซื้อจากเกษตรกรที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นปีละ 7-10% โดย อ.ส.ค.ทำยอดขายได้กว่า 9,100 ล้านบาท ซึ่งทะลุเกินเป้าที่ตั้งไว้โดยมีสัดส่วนช่องทางตลาดในธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม หรือร้านโชห่วย และช่องทางตลาดโมเดิร์นเทรด อยู่ที่ 42:58





นายพิเศษ วริยะพาทะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.จู่อะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะเยี่ยมยุทธกรกรกรไทยที่เดินทางไปพักอาศัยและฝึกงานกับฟาร์มเกษตรกรชาวญี่ปุ่นในจังหวัดคะนะกะวะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 18 กันยายน

การนี้คณะได้เดินทางไปเมือง Yuga-wara เข้าเยี่ยมชมที่ Hayato farm และได้หารือกับครอบครัว Hayato ซึ่งนายภานต์ วิเศษ เขียวชนเกษตรกรไทยที่เข้าร่วมโครงการได้ไปพักอาศัยและเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรของเกษตรกรชาวญี่ปุ่น ซึ่งฟาร์มแห่งนี้จะปลูกส้มแบบอินทรีย์

ในโอกาสเดียวกันคณะได้เดินทางไปที่เมือง Miurakaigan เข้าเยี่ยมชม Yoshida farm ณ ฟาร์มแห่งนี้คณะได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นพร้อมหารือกับครอบครัว Yoshida ซึ่งมีนางสาวซัชฎาวรรณ โชติช่วง ยุวเกษตรกรไทยได้ไปพักอาศัยและเรียนรู้การทำเกษตรกับครอบครัวดังกล่าว ซึ่งฟาร์มของครอบครัว Yoshida จะปลูกผักเป็นส่วนใหญ่

เกษตรอินทรีย์ คือการทำเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศเพื่อส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบนิเวศและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมี

สังเคราะห์หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรม

ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตสูงอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยไร้พิษ โดยมีต้นทุนการผลิตต่ำเพื่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียงแก่มวลมนุษยชาติ และสรรพชีวิต



## เยี่ยมยุทธกรกรไทยในญี่ปุ่น

สำหรับประเทศญี่ปุ่น โดยรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ประกาศใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นทางการเมื่อ



วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 ที่ผ่าน มาโดยอ้างอิงกฎหมายมาตรฐานเกษตรญี่ปุ่นมาเป็นกรอบในการดำเนินงาน ส่วนยุทธกรกรไทยที่เดินทางไปพักอาศัยในฟาร์มพร้อมฝึกงานในครอบครัวของเกษตรกรญี่ปุ่นนั้น เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรประเทศญี่ปุ่น โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำการคัดเลือกยุทธกรกร เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่นก่อนการเดินทาง และยุทธกรกรที่ผ่านการคัดเลือกจะแยกย้ายกันไปฝึกงานในฟาร์มเกษตรกรญี่ปุ่นในจังหวัดต่าง ๆ ตามสาขาอาชีพ เช่น ฝึกเพาะชำกล้าไม้ ไม้ตัดดอก ข้าว ไม้กระถาง ไม้ผล การเลี้ยงสุกร เลี้ยงโคนม โคเนื้อ เป็นต้น

ยุทธกรกรจะพักอาศัยกินอยู่กับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น เสมือนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว ปฏิบัติงานในฟาร์มตามที่ครอบครัวมอบหมายเพื่อเรียนรู้เทคนิคการผลิตการจัดการฟาร์ม สหกรณ์การเกษตร และการทำธุรกิจเกษตร ตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

ซึ่งยุทธกรกรหลังจากกลับมาจะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในกิจกรรมการเกษตรของตนเองและขยายผลสู่ชุมชนต่อไป.